

# นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

## ของโรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

จัดทำเมื่อ 14 มีนาคม 2565

โรงพยาบาลบ้านเขว้า ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามาถึงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านเขว้า

### การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านเขว้า ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อายุ(Age) เพศ(Gender) ความสนใจ(Interest) ภาษา (Language) สถานที่ตั้ง(Location) และ พฤติกรรม(Behavior) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลภายในหน้า “ติดต่อเรา” ในส่วนของ “ช่องทางการติดต่อสอบถาม” ของเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านเขว้า ทางโรงพยาบาลบ้านเขว้าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ(Name) นามสกุล(Surname) อีเมลแอดเดรส(Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการให้บริการ อันเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านเขว้า จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขที่อยู่ไอพี(IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์(Web Browser Type) โดเมนเนม(Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ(Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น(Referring Website Address)

4. โรงพยาบาลบ้านเขว้า ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่า เว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

### การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. โรงพยาบาลบ้านเขว้า จะขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อายุ เพศ ความสนใจ ภาษา สถานที่ตั้ง พฤติกรรม เพื่อใช้ในการบริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงพยาบาลบ้านเขว้าเท่านั้น

2. โรงพยาบาลบ้านเขว้า ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่โรงพยาบาลบ้านเขว้า ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางโรงพยาบาลจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของโรงพยาบาลบ้านเขว้า สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะให้มีการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลสื่อทางการตลาดใดๆ จากโรงพยาบาลบ้านเขว้าได้

### **การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล**

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่าน โรงพยาบาลบ้านเขว้า จึงได้ทำการกำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

### **การใช้คุกกี้(Cookies)**

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านเขว้า ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์(Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้คุกกี้ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านเขว้าสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าท่านจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้ทิ้ง หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้คุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้ช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะผ่านหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านเขว้า จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้รับบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มเชิงสถิติ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของโรงพยาบาลบ้านเขว้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านเขว้าต่อไป

### **การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

โรงพยาบาลบ้านเขว้า อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านเขว้า จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ยเยี่ยมชม หรือทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์

## การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับโรงพยาบาลบ้านเขว้า

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ ของโรงพยาบาลบ้านเขว้า ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โทร 0-4489-1124 ต่อ 176